

Số: /BC-SXD

Hà Nam, ngày tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
tháng 3 và tháng 4 năm 2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 844/UBND-TH ngày 01/05/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tháng 3 và tháng 4 năm 2023. Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri như sau:

Cử tri xã Đồng Hóa, Nhật Tân, Hoàng Tây, Văn Xá huyện Kim Bảng đề nghị cấp trên chỉ đạo kiểm tra tình trạng nước sạch tại Nhà máy nước sạch Khu A Kim Bảng do Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam quản lý, vì hiện nay giá nước sạch tăng cao trong khi đó chất lượng nước kém, trong nước có nhiều cung quảng, bọ gậy gây bức xúc trong nhân dân nên nhiều hộ dân đã bỏ nước sạch dùng nước giếng khoan.

Nội dung trả lời:

1. Ngày 08/5/2023 Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị kiểm tra làm việc cụ thể với UBND các xã Đồng Hóa, Nhật Tân, Hoàng Tây, Văn Xá và Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam về nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri về chất lượng nước sạch của nhà máy Khu A Kim Bảng.

Nhà máy nước sạch khu A Kim Bảng có công suất 8.000m³/ngđ, có phạm vi cấp nước tại địa bàn 7 xã gồm: Hoàng Tây, Văn Xá, Đồng Hóa, Nhật Tân, Nhật Tựu, Đại Cường, Kim Bình, sử dụng nguồn nước mặt sông Đáy đoạn I. Nhà máy thuộc Dự án xây dựng khẩn cấp công trình cung cấp nước sạch thay thế nguồn nước ngầm ô nhiễm Asen, nước mặt ô nhiễm bởi sông Nhuệ thuộc các xã ven sông Nhuệ huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định thiết kế cơ sở và Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Theo báo cáo của các đơn vị tại thời điểm kiểm tra chưa nhận được phản ánh của người dân đến cấp chính quyền địa phương về chất lượng nước sạch do nhà máy Khu A Kim Bảng cung cấp. Sở Xây dựng đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phối hợp với Công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam xác minh làm rõ vị trí, khu vực có ý kiến, kiến nghị của cử tri để xác định nguyên nhân và đề xuất phương án khắc phục (nếu có).

Đến ngày 10/5/2023, Công ty đã làm việc cụ thể với từng địa phương và đã có Biên bản làm việc xác nhận về hiện trạng sử dụng nước trên địa bàn, UBND các xã không báo cáo việc ghi nhận kiến nghị của cử tri trên địa bàn. Theo nội dung biên bản qua kiểm tra về cảm quan hiện trạng nước trên mạng lưới đường ống của công ty tại 1 số vị trí không có dấu hiệu bất thường. Công ty cũng đã tiến hành lấy mẫu nước tại 1 số vị trí để xét nghiệm và dự kiến gửi kết quả đến UBND các xã trước ngày 25/5/2023 để báo cáo.

Đối với địa bàn xã Nhật Tân, Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng đã tổ chức kiểm tra, giải quyết phản ánh của cử tri xã Nhật Tân về chất lượng nước sạch và áp lực nước trong tháng 4/2023. Kết quả kiểm tra 3 mẫu nước có 01 mẫu đạt (tại bể chứa nhà máy), 02 vị trí không đạt (tại nhà dân và đồng hồ tổng trong KCN Đồng Văn IV). Công ty đã tổ chức súc xả toàn bộ tuyến ống trên địa bàn các xã quản lý, đối với địa bàn xã Nhật Tân việc súc xả được cam kết thực hiện nhiều lần, dự kiến hoàn thành trong tháng 5 năm 2023.

2. Về các giải pháp tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng nước sạch trên địa bàn:

- Theo chức năng nhiệm vụ được quy định, Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối quản lý các nhà máy nước sạch đô thị, Sở Nông nghiệp là cơ quan đầu mối quản lý các nhà máy nước sạch nông thôn. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, có giải pháp giải quyết triệt để các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong việc thực hiện cấp nước đối với các nhà máy nước sạch nông thôn; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn của đơn vị cấp nước theo quy định tại Thông tư 23/2022/TT-BNNPTNT.

- Đối với địa bàn xã Nhật Tân, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam báo cáo cụ thể tình hình mạng lưới cấp nước, có kế hoạch thay thế các đường ống cũ, thay mới các tuyến ống mới, việc lập, thực hiện dự án đầu tư phát triển cấp nước tuân thủ quy hoạch đô thị Kim Bảng được duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng, sản xuất, cung cấp, tiêu thụ nước sạch.

- Yêu cầu các Công ty phối hợp với UBND các xã ký kết thỏa thuận dịch vụ cấp nước theo quy định tại Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch và Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; lập kế hoạch phát triển cấp nước trình đơn vị ký kết thỏa thuận phê duyệt làm cơ sở theo dõi, giám sát tình hình thực hiện. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nâng cao trách nhiệm trong giám sát thực hiện thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước và chất lượng dịch vụ cung cấp nước sạch theo quy định.

Sở Xây dựng trân trọng báo cáo, kính gửi./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);
 - Sở NN&PTNT (để p/h);
 - UBND huyện Kim Bảng (để p/h);
 - Giám đốc Sở (để b/c);
 - Lãnh đạo Sở (để p/h);
 - Lưu: VT, PTĐT.
- Trung:D:\So XD\VB đi\Nam 2023\34_113

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Văn Đoàn